



**THƯ**  
**CỦA TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN,**  
**ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG**  
**GỬI**  
**CÁC CHÁU THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG**  
**NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2019**

*Các cháu thiếu niên, nhi đồng yêu quý!*

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2019, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng, đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong tỉnh lời thăm hỏi thân thương, triu mến, chúc các cháu vui khỏe, chăm ngoan, học giỏi.

Năm học qua, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chăm sóc, giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội, các cháu đã có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập và thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy, tích cực tham gia các phong trào thiếu nhi, các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi ngày càng tăng, nhiều đội viên ưu tú đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong năm học qua, các cháu đã tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội rất có ích như đóng góp xây dựng “Điểm vui chơi giải trí miễn phí”, trao tặng “Tủ sách học đường”, xây nhà “Khăn quàng đỏ” tặng bạn nghèo, tiết kiệm tiền giúp đỡ bạn cùng tiếp bước đến trường,... đã giúp cho nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên và đạt được kết quả cao trong học tập. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh biểu dương và khen ngợi những thành tích mà các cháu đã đạt được.

*Các cháu yêu quý!*

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, gia đình, nhà trường và xã hội luôn quan tâm, chăm lo để các cháu được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Mong các cháu tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy. Mỗi cháu phải là tấm gương hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy, cô giáo; quan tâm chia sẻ, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; nhiệt tình tham gia công tác xã hội và các hoạt động văn hóa, vui chơi lành mạnh; cùng nhau phấn đấu thi đua làm thật nhiều việc tốt để trở thành “Con ngoan - Trò giỏi - Đội viên tốt - Cháu ngoan Bác Hồ”.

Chúc các cháu vui Tết Trung thu năm 2019 thật ấm áp, vui tươi, an toàn và bổ ích.

Thân ái chào các cháu!

---

